

Sơn Tây, ngày 30 tháng 11 năm 2022

Số: 371 /BC-MTTQ-BTT

BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2022.

Thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Chính quyền địa phương và Quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 như sau:

A. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

I. Tình hình giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường kỳ giữa năm 2022 HĐND huyện khóa VI.

Để chuẩn bị nội dung báo cáo tại kỳ họp thường kỳ cuối năm 2022, HĐND huyện khoá VI, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phối hợp với Thường trực HĐND huyện chỉ đạo rà soát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường kỳ giữa năm 2022 (Báo cáo số 311/BC-MTTQ-BTT, ngày 24/5/2022). Trên cơ sở 15 ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo giải quyết, trả lời nội dung kiến nghị của cử tri tại Báo cáo số 233/BC-UBND ngày 30/6/2022. Qua giám sát và ý kiến của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND các cấp trước kỳ họp cuối năm 2022, cử tri đồng tình với giải quyết, trả lời của UBND huyện.

II. Về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường kỳ cuối năm 2022, HĐND huyện khóa VI

Trên cơ sở kết quả phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri giữa Hội đồng nhân dân huyện với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và các cơ quan có liên quan; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổng hợp những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của huyện nhưng chưa được trả lời hoặc trả lời chưa thỏa đáng đề nghị UBND huyện xem xét trả lời nội dung cụ thể nêu trong Báo cáo số 352/BC-MTTQ-BTT ngày 20/10/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

B. Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền:

Cử tri và nhân dân trong huyện bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị; tình hình kinh tế - xã hội của huyện năm 2022 đạt được kết quả tích cực, thu ngân sách vượt chỉ tiêu đề ra; quốc phòng an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội đảm bảo; công tác an sinh xã hội được giải quyết kịp thời; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì đã được các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện; hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong huyện ngày càng nâng cao, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc và dư luận xã hội quan tâm.

Tuy nhiên, cử tri và Nhân dân trong huyện còn băn khoăn, lo lắng về diễn biến bất thường của thiên tai, dịch bệnh; giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu ngày càng tăng, trong khi giá cả các mặt hàng nông sản xuống thấp, đến nay sản phẩm từ cây cau

nguồn thu nhập chính của người dân không có nơi tiêu thụ (hiện nay tư thương không thu mua) ảnh hưởng lớn đến đời sống Nhân dân; chủ trương sáp nhập huyện đang tác động lớn đến tư tưởng người dân, nhưng chưa có kế hoạch tuyên truyền giải thích cụ thể cho Nhân dân; vụ án thủy điện Đăkdrinh kéo dài tạo dư luận không tốt trong cán bộ và Nhân dân.

II. Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền:

1. Công tác phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến cử tri:

Mặt trận các cấp trong huyện đã phối hợp với Thường trực HĐND các cấp từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri với đại biểu dân cử. Trong năm phối hợp với Thường trực HĐND huyện tổ chức 19 buổi tiếp xúc cử tri giữa đại biểu Quốc hội, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trúng cử tại huyện và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, tiếp xúc cử tri tại 19 điểm/9 xã (01 điểm TXCT với Đại biểu Quốc hội; 09 điểm tiếp xúc với Tổ đại biểu HĐND tỉnh và huyện; 09 điểm tiếp xúc với tổ đại biểu HĐND huyện) có 5.770 cử tri tham dự; tại các buổi tiếp xúc, cử tri trong huyện đã phản ánh 468 ý kiến, kiến nghị. Trên cơ sở đó Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với HĐND huyện tổng hợp phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các cấp có thẩm quyền giải quyết, trả lời đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng và hợp pháp của cử tri.

2. Công tác tham gia xây dựng và tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chính sách, pháp luật:

Năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với 2 dự án Luật: Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật đất đai (sửa đổi); Tham gia góp ý các dự thảo: (1) Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Sơn Tây, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; (2) Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; (3) Nghị quyết về phát triển nông, lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã hướng dẫn MTTQ Việt Nam các cấp tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật hòa giải ở cơ sở; Luật tín ngưỡng tôn giáo; Luật Bảo hiểm xã hội và vận động Nhân dân thực hiện đúng quy định của pháp luật; đồng thời vận động Nhân dân thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; tham gia phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực. Triển khai tuyên truyền Ngày pháp luật Việt Nam đến địa bàn khu dân cư nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

Để kịp thời tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các hoạt động của Mặt trận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai thành lập trang Fanpage Facebook cấp huyện và hướng dẫn Mặt trận các xã thành lập trang cộng đồng, sử dụng hệ thống eoffic của Mặt trận.

3. Hoạt động giám sát:

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Huyện ủy trong năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tiến hành 3 cuộc giám sát trực tiếp: (1) giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; (2) Giám sát về việc chi trả chế độ chính sách cho người có công với cách mạng trên địa bàn huyện trong 2 năm 2020, 2021; (3) Giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trên địa bàn huyện trong 2 năm 2020, 2021.

Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tham gia các đoàn giám sát của HĐND huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; Viện Kiểm sát nhân dân huyện chủ trì.

4. Công tác phản biện xã hội:

Năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức 02 Hội nghị phản biện xã hội: (1) góp ý phản biện Dự thảo Nghị quyết về phát triển Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện Sơn Tây, giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030; (2) Dự thảo Nghị quyết về bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc của người Ca Dong huyện Sơn Tây, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản đã tiếp thu nghiêm túc ý kiến phản biện và có báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến gửi đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; những ý kiến phản biện xã hội đã góp phần tích cực, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân trong việc triển khai thực hiện.

5. Tham gia công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực.

Tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 05/QCPH-UBND-MTTQ, ngày 25/5/2021 giữa Ủy ban nhân dân huyện với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trong phòng, chống tham nhũng; đồng thời Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã ban hành Kế hoạch số 90/KH-MTTQ-BTT, ngày 19/7/2022 về việc giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên năm 2022 theo Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị “về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”; Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư quy định trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ chính trị khóa XII về “Trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú”.

6. Công tác tiếp công dân và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; trong năm 2022 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện không nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phân công tham dự các buổi đối thoại của Bí thư cấp ủy với Nhân dân; thường xuyên theo dõi, giám sát việc giải quyết, trả lời của các cơ quan chức năng liên quan đến các Thông báo kết luận của Bí thư Huyện ủy.

III. Kiến nghị của Mặt trận:

1. Để thực hiện tốt quyền, trách nhiệm của đại biểu dân cử theo quy định tại điều 94, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri nơi cử tri bầu ra mình là đại biểu.

2. Đề nghị UBND huyện, các cơ quan, ban ngành, UBND các xã cần triển khai thực hiện, khắc phục những kiến nghị, tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong các Kết luận của Đoàn giám sát do Mặt trận huyện chủ trì, để đảm bảo thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp Nhân dân.

3. Kiến nghị HĐND huyện đề nghị với cấp có thẩm quyền sớm xử lý dứt điểm vụ án Thủy điện Đăkdrinh; HĐND, UBND huyện có định hướng về chủ trương của Đảng và Nhà nước về sáp nhập huyện để người dân, cán bộ an tâm sản xuất và công tác.

4. Những kiến nghị của Mặt tại các kỳ họp trước nhưng chưa được quan tâm giải quyết, đề nghị HĐND, UBND huyện xem xét:

4.1. Đề thực hiện tốt Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 23/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”. Đề nghị UBND huyện quan tâm tạo bố trí kinh phí theo tinh thần Thông tư 121/2017/TT-BTT ngày 15/11/2017 của Bộ Tài Chính và Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh đề Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai thực hiện.

4.2. Theo quy định tại điểm 2 điều 13 Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội: “*Kinh phí giám sát và phản biện xã hội được ngân sách nhà nước bảo đảm theo kế hoạch hằng năm do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp lập kế hoạch và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt*”. Hằng năm Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội đều lập kế hoạch giám sát và phản biện xã hội được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt và lập dự toán trình UBND huyện; Tuy nhiên, trong dự toán được giao huyện mới chỉ bố trí một nguồn kinh phí rất ít cho Mặt trận còn các đoàn thể chính trị - xã hội chưa được bố trí kinh phí. Đề nghị UBND huyện bố trí kinh phí giám sát và phản biện xã hội hằng năm cho Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội theo đúng quy định của Đảng để triển khai thực hiện.

4.3. Theo Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ *Quy định chế độ đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Mặt trận tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện* và theo Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND ngày 10/4/2019 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi *Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi*. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc cấp huyện được đón tiếp thăm hỏi một số đối tượng và được tiếp các đoàn khách theo quy định; nhưng hằng năm Mặt trận huyện chưa được bố trí nguồn kinh phí để thực hiện nội dung này; đề nghị UBND huyện bố trí kinh phí cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Trên đây là Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 và những kiến nghị của Mặt trận tại kỳ họp thường kỳ cuối năm 2022; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trình HĐND huyện khóa VI./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- UBND huyện;
- CT, PCT MTTQ VN huyện;
- Lưu: MT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Đinh Thị Diễm Thoa

